



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## บัตรสินเชื่อเกษตรกรใช้ซื้อปัจจัยการผลิตกับสหกรณ์ได้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์การันตีร้านสหกรณ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการครั้งแรกไปแล้ว โดยเริ่มที่ภาคอีสานเป็นแห่งแรก ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด พร้อมทั้งแจกบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้กับตัวแทนเกษตรกร 20 จังหวัดภาคอีสาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ว่า โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็นอีกมิติหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรด้วย ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์หลายแห่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับทางธกส. ซึ่งข้อดีของการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรคือเกษตรกรไม่ต้องพกเงินสด แต่สามารถนำบัตรสินเชื่อ ซึ่งทางธกส.จะอนุมัติวงเงินให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ร้านจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์หรือร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้

ทั้งนี้ ยอยากให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสหกรณ์ หากคิดจะซื้อปัจจัยการผลิต ขอให้นึกถึงสหกรณ์เป็นแห่งแรก เพราะสหกรณ์ยึดหลักของการดูแลสมาชิกเป็นเรื่องที่สำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายแก่เกษตรกร ด้วยเล็งเห็นว่า การที่เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพ จะทำให้ระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตที่ดีตามมาด้วย โดยจะต้องเริ่มจากการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ปุ๋ยคุณภาพดี และสารเคมีที่กำจัดศัตรูพืชที่ได้ผล ซึ่งปัจจัยการผลิตที่จะนำมาจำหน่ายในร้านค้าของสหกรณ์จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศและกรมวิชาการเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานปัจจัยการผลิตที่จำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์การเกษตร เป็นโครงการภายใต้ Q Shop

“ สหกรณ์ทุกแห่งคำนึงถึงการดูแลสมาชิกสหกรณ์ ถ้าเขาใช้ปุ๋ยปลอม ใช้ยากำจัดศัตรูพืชที่ไม่มีคุณภาพ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการรวบรวมผลผลิต ที่ไม่ได้ตามเป้าหมายและไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นที่ยอมรับของตลาด และยังส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้ ขาดรายได้ที่จะส่งชำระหนี้คืนสหกรณ์หรือนำเงินมาออมกับสหกรณ์ ดังนั้นจึงต้องป้องกันปัญหาตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการผลิต โดยการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรแล้ว จึงเป็นโอกาสดีที่พี่น้องสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่จะสามารถนำบัตรสินเชื่อเกษตรกรมาใช้บริการกับสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ที่เข้าร่วมโครงการ ที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ได้ และอยากเชิญชวนให้นำบัตรสินเชื่อมาใช้ซื้อปัจจัยการผลิตกับทางสหกรณ์ เพราะจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เม็ดเงินจากธุรกิจจำหน่ายปัจจัยการผลิตผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรจะหมุนเวียน อยู่ในระบบธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวเกษตรกรด้วย สหกรณ์เองก็จะสามารถนำเงินที่ได้จากการเปิดบริการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยบัตรสินเชื่อเกษตรกร ไปหมุนเวียนทำธุรกิจอื่น ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิกสหกรณ์ในที่สุด” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว